



ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY
Ngày 29 Tháng Chín 2004

LIÊN LẠC: Annie Portelance
(613) 782-8782

Ngân hàng của Gia nã đại Phát hành tờ Giấy bạc \$20 Mới

OTTAWA – Ngân hàng của Gia nã đại hôm nay đã chính thức cho lưu hành tờ giấy bạc \$20 mới của Gia nã đại. Tờ giấy bạc mới này sẽ được phân phối và sẽ có để dùng trên toàn quốc trong vòng vài tuần tới.

“Tờ \$20 là tờ giấy bạc được dùng nhiều nhất,” Thống đốc của Ngân hàng của Gia nã đại David Dodge đã nói. “Nó gồm gần phân nửa tổng số các giấy bạc được lưu hành, và vì vậy chúng tôi khuyến khích người dân Gia nã đại hãy làm quen với các đặc điểm về hình họa và an toàn. Các đặc điểm về an toàn của giấy bạc mới này làm cho người dân Gia nã đại xài nó một một cách vững lòng.”

Ngân hàng đã phát hành giấy bạc mới này để giúp chống nạn làm bạc giả và muốn nhắc nhở giới tiêu thụ và các nhà buôn lẻ là nên có thói quen kiểm lại các tờ giấy bạc của họ trước khi để nó vào bóp hay két tiền. Giấy bạc đó gồm có nhiều đặc điểm mới chống làm giả dễ nhận diện và dùng được nhanh chóng. Nó gồm có một đường sọc kim loại ba chiều, một chân dung mờ, một sợi chỉ đổi màu lỏng trong cửa sổ được kết vào trong tờ giấy bạc, và một con số trong suốt. Các đặc điểm đó cũng tương tự như trên tờ giấy bạc \$100 mới được phát hành gần đây.

Đề tài của tờ giấy bạc mới này là *Nghệ thuật và Văn hóa*. Hình của bốn tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nổi danh quốc tế Gia nã đại Bill Reid, cũng như một đoạn trích từ tiểu thuyết *Ngọn Núi Ấn* của Gabrielle Roy, được thể hiện ở mặt sau của tờ giấy bạc.

Sau khi cho ra mắt tờ giấy bạc \$20 mới này vào ngày 25 Tháng Tám, Ngân hàng của Gia nã đại đã làm việc với các cơ quan an ninh, các tổ chức tài chính, và các kỹ nghệ buôn lẻ và chiêu đãi để các nhân viên của họ được quen thuộc với các đặc điểm an toàn của tờ giấy bạc đó.

“Khi Ngân hàng của Gia nã đại bao gồm vào tờ giấy bạc của Gia nã đại thêm nhiều đặc điểm an toàn tân tiến hơn, và các nhà buôn lẻ và công chúng thường xuyên kiểm soát giấy bạc trong lúc mua bán bằng tiền mặt, thì chúng ta có thể làm giảm bớt đi rất nhiều tiền giả,” Diane J. Brisebois, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Hội đồng các Nhà Buôn lẻ của Gia nã đại đã nói. “Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với Ngân hàng của Gia nã đại để giúp huấn luyện các nhà buôn lẻ và các nhân viên của họ về cách thức nhận diện một cách nhanh chóng các tờ giấy bạc thật.”

“Mọi người đều có một vai trò trong việc ngăn chặn nạn làm bạc giả,” Raymond J. Protti, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Hiệp hội các Chủ Ngân hàng Gia nã đại đã nói. “Ngành ngân hàng vận dụng thật nhiều tiền mặt và có đưa ra những biện pháp để nhận diện các giấy bạc giả và loại nó ra khỏi vòng xử dụng. Các đặc điểm được cải tiến về an toàn của tờ giấy bạc mới này chứng tỏ là Ngân hàng của Gia nã đại đã tìm cách để giảm bớt việc làm bạc giả bằng cách khiến cho việc làm bạc giả trở nên khó khăn hơn, và ngành ngân hàng hoành nghênh các nỗ lực đó.”

Các giấy bạc thuộc các đợt trước vẫn còn là tiền tệ hợp pháp. Muốn có thêm chi tiết về các giấy bạc của Gia nã đại và các đặc điểm về an toàn, hãy viếng www.bankofcanada.ca/en/banknotes/.

Ghi chú cho các Chủ bút:

- Một hình của Thống đốc Ngân hàng của Gia nã đại David Dodge xài một tờ giấy bạc \$20 mới sẽ có ở trên Canada NewsWire kể từ 11 sáng (EDT).
- Một CD với hình mặt trước mặt sau của tờ giấy bạc \$20 mới, cũng như một băng beta gồm những cảnh sản xuất giấy bạc \$20 này và các đặc điểm an toàn, sẽ được cung cấp cho giới truyền thông thể theo lời yêu cầu.